

โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

“เครือข่าย อส.ปภ. เฝ้าระวังแจ้งข่าวหมอกควันไฟป่า”

โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ สุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในกาจราจรและการท่องเที่ยวในภูมิภาคเป็นวงกว้าง จากสภาพปัญหาดังกล่าว ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ดำเนินโครงการเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อส.ปภ.) เฝ้าระวังแจ้งข่าวหมอกควันไฟป่า ซึ่งเป็นโครงการขยายผลต่อยอดจากโครงการเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยสายใยอนุรักษ์น้ำ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในบทบาท อส.ปภ. ที่ผ่านมาร่วมทั้งกิจกรรมที่ได้ร่วมดำเนินขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ในมิติของการช่วยเหลือแจ้งข่าวสารเตือนภัย รวมทั้งการร่วมกันพัฒนาระบบติดต่อสื่อสารที่มีอยู่หลายรูปแบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการแจ้งข่าวติดต่อสื่อสาร ระหว่างภายในเครือข่าย โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายและการดำเนินงานเป็น ๒ รุ่นๆละ ๒๕๐ คน รุ่นที่ ๑ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ กรีนแลค รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมาย อส.ปภ. จากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รุ่นที่ ๒ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ กลุ่มเป้าหมาย อส.ปภ. จากจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน

สำหรับรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย การทบทวนความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ ตามประเภทของสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ รวมทั้งการศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลักษณะต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ

ภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เครือข่าย อส.ปภ. จะมีความรู้และได้ทบทวน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ การอัปเดตแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ร่วมกันให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในบทบาท อส.ปภ. เพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป